

ที่ สปสช. ๑.๗๒ / ๑. ๖๗/๕๕

1118

๒-๓๖-25๖๖

๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้ประกอบการหน่วยบริการเอกชน สมัครขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยบริการในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

เรียน นายกทันตแพทยสภา นายกสภาเภสัชกรรม นายกสภาการพยาบาล นายกสภาเทคนิคการแพทย์ นายกสภากายภาพบำบัด

ตามที่ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ได้ดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การจัดบริการสาธารณสุขให้มีคุณภาพมาตรฐาน และเพียงพอต่อการเข้าถึงบริการของประชาชน จึงมีนโยบายสนับสนุนและจัดหานวัตกรรมรูปแบบใหม่ๆ เพื่อรองรับการเข้าถึงบริการของประชาชน โดยเฉพาะบริการสาธารณสุขที่มีความสำคัญ จำเป็น หรือมีข้อจำกัดในการเข้าถึงบริการ รวมถึงสนับสนุนครุขยหน่วยบริการการจัดบริการเชิงรุก และการสร้างความเข้มแข็งของระบบบริการปฐมภูมิ เช่น บริการ Telehealth /Telemedicine บริการรับยาที่ร้านยาใกล้บ้าน บริการดูแลกลุ่มอาการเจ็บป่วยเล็กน้อยที่ร้านยา บริการส่งยาทางไปรษณีย์ บริการรักษาโรคเบื้องต้นตามขอบเขตวิชาชีพโดยคลินิกพยาบาล บริการตรวจทางห้องปฏิบัติการ (Lab) นอกหน่วยบริการ บริการตรวจทางห้องปฏิบัติการโดยคลินิกเทคนิคการแพทย์ (Lab Anywhere) บริการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์โดยคลินิกกายภาพบำบัด บริการทันตกรรมส่งเสริมป้องกันโดยคลินิกทันตกรรม และรททันตกรรมเคลื่อนที่ โดยการดำเนินงานดังกล่าวได้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลในการยกระดับบัตรทอง ๓๐ บาท ตามโครงการ “บัตรประชาชนใบเดียว รักษาได้ทุกที่” ภายใต้กรอบแนวคิดการเชื่อมระบบข้อมูลสุขภาพระหว่างเครือข่ายการให้บริการของคนไทยเข้าด้วยกัน โดยในปีงบประมาณ ๒๕๖๗ จะเริ่มนำร่องใน ๔ จังหวัด ได้แก่ แพร่ เพชรบุรี ร้อยเอ็ด นราธิวาส นั้น

ในการนี้ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ จึงขอความร่วมมือ **ทันตแพทยสภา สภาเภสัชกรรม สภาการพยาบาล สภาเทคนิคการแพทย์ สภากายภาพบำบัด** ได้โปรดประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้ประกอบการหน่วยบริการเอกชนใน ๔ จังหวัดนำร่อง ได้แก่ แพร่ เพชรบุรี ร้อยเอ็ด นราธิวาส สมัครขึ้นทะเบียน เป็นหน่วยบริการในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เพื่อร่วมขับเคลื่อนนโยบายยกระดับบัตรทอง ๓๐ บาทรักษาทุกที่ตามนโยบายรัฐบาล ทั้งนี้แสดงความประสงค์ขอขึ้นทะเบียนได้ที่ <https://ossregister.nhso.go.th> หรือ ติดต่อ ๑๓๓๐ เพื่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง จะเป็นพระคุณ

ขอแสดงความนับถือ



(นายอรรถพร ลิ้มปัญญาเลิศ)

รองเลขาธิการ ปฏิบัติงานแทน

เลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

กลุ่มภารกิจสนับสนุนการเข้าถึงระบบบริการปฐมภูมิและการสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรค

ผู้รับผิดชอบ : น.ส.จุฬาลอย ตังเต็มโรจนะ ๐๙๐-๑๙๗-๕๒๐๓ /นางศศิธร ไชยสิทธิ์ โทร ๐๘๔-๔๓๘-๔๘๖๖

น.ส.วนิดา จิตวิมลรัตน์ โทร ๐๙๒-๒๖๕-๕๖๔๑ /นางกนิษฐา ศรีวงษา โทร ๐๘๔-๔๓๙-๐๑๔๙